



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑ ๓๑๔

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาก)/
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระบบการศึกษา/หัวหน้างานวินัย
และนิติการ/คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ (ทราบ)

ตามที่ นายพัชรพงษ์ พานิช ได้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งคณะเทคโนโลยีการประมงฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายพัชรพงษ์ พานิช มีสัญชาติไทยใหญ่ และไม่มีการรับรองเชื้อชาติ จึงเสนอให้มีการพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบุคคลดังกล่าว ว่าจะสามารถรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้หรือไม่ นั้น

บัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอหน่วยงานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว มีความเห็น ดังนี้

หน่วยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ผลการหารือ และข้อเสนอแนะ
๑. คณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘	ให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำหนังสือขอหารือมติกรของมหาวิทยาลัย กรณีนี้ ๑. มหาวิทยาลัยสามารถรับเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาได้หรือไม่ และหากสามารถรับเข้าศึกษาได้ ผู้สอบผ่านรายนี้ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้สำหรับประกอบการรายงานตัว จะใช้บัตรอื่น ๆ เป็นหลักฐานแทนได้หรือไม่ ๒. นักศึกษารายดังกล่าวถือเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติหรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาแล้วเป็นนักศึกษาต่างชาติ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติด้วย
๒. นิติกร	๑. เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพบว่า ไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. จากการตรวจสอบสำเนาบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนของ นายพัชรพงษ์ พานิช พบว่า ในการติดต่อกับทางราชการ บุคคลดังกล่าวต้องแสดงบัตรประจำตัวนี้อยู่แล้ว

หน่วยงาน/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ผลการหารือ และข้อเสนอแนะ
	๓. ในส่วนของ การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาว่าควรจ่ายค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติหรือไม่ นั้น เนื่องจากบัตรประจำตัวดังกล่าวไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ หากนายพัชรพงษ์ พานิช ประสงค์จะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราเรียกเก็บสำหรับนักศึกษาไทย ควรดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้ชัดเจนเสียก่อน ดังนั้น จึงเห็นควรให้ นายพัชรพงษ์ พานิช นำหลักฐานจาก นายทะเบียนมาแสดงว่าเป็นบุคคลสัญชาติใด
๓. คณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘	ให้คณะเทคโนโลยีการประมงฯ จัดทำหนังสือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติให้แก่ นายพัชรพงษ์ พานิช เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
๔. คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘	เห็นควรให้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ๒ ประเด็น ดังนี้

๑. เนื่องจาก นายพัชรพงษ์ พานิช มีสัญชาติไทยใหญ่ และไม่มีการรับรองเชื้อชาติ มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษารายดังกล่าวเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทได้หรือไม่

๒. หากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถรับเข้าศึกษาได้ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ มีความประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรยึดหลักความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการต้องสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กำหนด ทั้งนี้ ควรศึกษาวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอื่นประกอบ เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็น
เจ้าของเรื่องดำเนินการประสานกับ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์
ยารวิชัยชูลาภ) ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาระบบราชการ และหัวหน้างานวินัยและนิติการ
นัดประชุมเพื่อหารือแนวทางในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๘ และสรุปผลการประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกศากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ